

มาริโอ้ – เวียร์ แท็กทีมทำบุญ 9 วัด ทำทาน 9 โรง เรียน ปีที่ 8 กับซีลวาเนีย ฟุ้งอิมใจได้ทำสิ่งดีๆ ก็มี ความสุขแล้ว



ครบเครื่องทั้งเรื่องงานเรื่องรักมาให้อัปเดตกันตลอดๆ เพราะอยู่ในช่วงขาฮอตกันทั้งคู่ สำหรับสองซุปรตารต่างช่อง มารีโอ้ เมาร็่อ และ เวียร์ – ศุภวัฒน์ คณารศ ที่แม้จะอยู่คนละวิกแต่ก็สนิทกันไม่น้อย เมื่อเร็วๆ นี้ สองหนุ่ม ยังชวนกันไปร่วม “ทำบุญ 9 วัด ทำทาน 9 โรงเรียน ปีที่ 8” กับ บริษัท ฮาเวลล์ ซีลวาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งยกพลคนใจบุญไปมอบทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬาและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างให้กับวัดและโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดขอนแก่น

[nggallery id=49]

หนุ่มโอ้เปิดฉากเล่าถึงความประทับใจในการมาร่วมทำบุญ 9 วัด ทำทาน 9 โรงเรียน กับซีลวาเนียเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันว่า “ดีใจมากๆ ครับ ต้องขอบคุณทางซีลวาเนียที่ชวนโอ้มาทำบุญในปีนี้ได้ด้วยครับ รู้สึกประทับใจและอิมบุญเหมือนทุกครั้ง เพราะนอกจากจะได้นำหลอดไฟและโคมไฟมาบริจาคช่วยเหลือวัดและโรงเรียนที่ขาดแคลนให้มีแสงสว่างไว้ใช้ประโยชน์แล้ว โอ้ยังได้มีโอกาสนำความสุขามอบให้กับทุกคนที่นี่ด้วยตัวเอง ได้เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ของทุกคน แค่นี้ก็ทำให้โอ้รู้สึกมีความสุขแล้วครับ และอยากบอกทุกคนนะครับ หากมีเวลาว่างก็ไปทำบุญกันเยอะๆ นะครับ ชีวิตจะได้สงบและมีความสุขครับ”

ส่วนหนุ่มเวียร์ที่มาร่วมงานนี้เป็นปีแรก แถมยังเป็นขอนแก่นบ้านเกิดตัวเอง เลยยิ่งดีใจมากเป็นพิเศษ “ถ้ามีเวลาว่างผมก็จะไปทำบุญกับครอบครัวอยู่แล้วครับ เพราะทำแล้วช่วยให้เราสบายใจขึ้น ยิ่งได้ทำบุญ 9 วัด ทำทาน 9 โรงเรียนก็ยิ่งรู้สึกดีครับ นอกจากจะทำบุญแล้ว ยังได้ทำทานด้วย ถ้าเราไปทำบุญเองคงไปไม่ได้เยอะขนาดนี้ และที่สำคัญผมรู้สึกดีใจแทนคนขอนแก่นทุกคนนะครับ ที่มีคนใจบุญยังนึกถึงพวกเรา นำสิ่งดีๆ มามอบให้ชาวขอนแก่น เพราะยังมีวัดอีกหลายแห่งและโรงเรียนอีกหลายร้อยโรงเรียนที่ขาดแคลน ต้องขอบคุณจริงๆ ครับ ถ้าปีหน้ามีโอกาสผมก็ยินดีมาร่วมทำบุญกับซีลวาเนียอีกนะครับ อยากสนับสนุนโครงการดีๆ ที่ช่วยเหลือสังคมให้จัดต่อไป ตัวเราเองก็พลอยอิมบุญอิมใจไปด้วยครับ”

นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งหนุ่ม ต๊ะ-วิรัช ธิพโกมุท ที่มาร่วมเสริมทัพคนหล่อขอทำบุญ 9 วัด ทำทาน 9 โรงเรียน ปีที่ 8 แถมจัดเต็มทุกกิจกรรม นำทีมเล่นเกมกับน้องๆ ส่งมอบความสุขให้กับทุกคนอย่างเต็มที่ แบบไม่มีห่วงภาพดารา เรียกว่าฮากระเจาได้ใจแฟนคลับชาวขอนแก่นไปเต็มๆ เลยทีเดียว